

# หอมมนต์เบเกอรี่เผยผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องสุขภาพ



หอมมนต์เบเกอรี่เผยผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ชูเค้กน้ำตาลน้อยและใช้วัตถุดิบ 0% ไขมันทรานส์

หอมมนต์เบเกอรี่ชูจุดเด่นขนมเค้กน้ำตาลน้อยและใช้วัตถุดิบหลัก 0% ไขมันทรานส์รับกระแสสุขภาพ พร้อมการคัดส่วนผสมที่ดีที่สุด เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค หวังจุดประกายหอมมนต์ฯ เบเกอรี่รายแรกที่ใช้ใจสุขภาพลูกค้า

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่หอมมนต์ได้ต่อยอดและสร้างแบรนด์ด้วยการยึดนโยบายหลักเรื่องการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตขนมเค้กทุกประเภท นอกจากจะเน้นเรื่องการใช้วิปครีมที่เป็นวัตถุดิบประเภท 0% ไขมันทรานส์แล้ว ยังเน้นไปที่ส่วนผสมอื่น ๆ ที่ลูกค้ามีความกังวลว่าจะกระทบต่อสุขภาพ จึงมีนโยบายในการผลิตโดยขนมเค้กทุกประเภทมีส่วนผสมของน้ำตาลที่ไม่สูงมากนัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบเกอรี่ที่มีรสชาติไม่หวานจนเกินไป

“ต้องยอมรับว่าตลาดเบเกอรี่ในปัจจุบันยังคงมีส่วนผสมหลักที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะยังมีส่วนผสมทั้งน้ำตาลและไขมันส์ รวมถึงส่วนผสมต่างๆ ที่กระทบต่อการบริโภคได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวหอมมนต์เบเกอรี่จึงตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค และถือเป็นเรื่องแรกที่เราจะให้ความสำคัญในการผลิต จึงให้ความสำคัญกับนโยบายในการควบคุมวัตถุดิบต่างๆ ก่อนที่จะมีการวางขายให้กับแฟนไชส์ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”นางสาวประภาภรณ์กล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หอมมนต์เบเกอรี่ถือเป็นผู้ผลิตขนมเค้กรายแรกที่สร้างการจดจำในเรื่องเบเกอรี่รักษ์สุขภาพ เพราะนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบและส่วนผสมแล้ว สินค้ารายการอื่นๆ นอกเหนือจากขนมเค้กยังมีส่วนผสมของไขมันทรานส์ 0% และน้ำตาลน้อยเช่นเดียวกัน ซึ่งในเร็วๆ นี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นรายการที่ 2 รองจากเค้ก ซึ่งขณะนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เพราะไม่ต้องการให้คู่แข่งรับรู้การเคลื่อนไหวด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตลาดเบเกอรี่ประเภทขนมเค้กตลาดนั้นมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งนี้ หอมมนต์เบเกอรี่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกวางตลาดในเร็ว ๆ นี้ จะตอบใจหทัยกลุ่มคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมและร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่” [m.me/hommonbakery](https://m.me/hommonbakery) หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://line.me/tv/@hommonbakery) โทร 093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.facebook.com/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน 081-438-7353, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489